



ขอเชิญชวนประชาคม มศว - ภาคประชาชน ผู้ค้า ผู้ซื้อ ร่วมกันรณรงค์ลดโลกร้อน โดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ร่วมกิจกรรมโครงการ "มศว ร้านค้ารักโลก"

มศว ขับเคลื่อน

เครือข่ายรักการอ่านพื้นที่ชายขอบ

UNDP ได้ประกาศดัชนีการพัฒนามนุษย์ เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ว่าประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ในอันดับที่ 81 ซึ่งดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยต่ำมาอย่างต่อเนื่องในห้วง 10 ที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนีการศึกษาประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 68

ส่วนการรู้หนังสือของไทย ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำคือ อยู่ในอันดับที่ 76 และการทดสอบเรื่องความสามารถในการอ่านภาษาแม่ องค์การ OECD ระบุว่าเด็กไทยมีความสามารถในการอ่านอยู่ระดับกลางในกลุ่มประเทศคะแนนต่ำสุด

ข้อมูลเหล่านี้และข้อมูลจากรายงานการวิจัยด้านการศึกษาของหน่วยงานในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลเชิงประจักษ์ ล้วนมีข้อสรุปที่ตรงกันว่า แม่จะมีชาวเยาวชนไทยได้รับรางวัลการแข่งขันระดับเวทีนานาชาติ เช่น โอลิมปิกวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรค่าต่อการชื่นชมยินดี แต่เยาวชนเหล่านั้นล้วนมาจากโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกด้าน ในขณะที่เยาวชนส่วนใหญ่โรงเรียนส่วนใหญ่ ครูผู้สอนในพื้นที่ห่างไกลกลับขาดแคลนไปเกือบจะทุกสิ่ง

อ่านต่อหน้า 2



มศว-เมจิ : ผู้บริหารกองวิเทศสัมพันธ์-บัณฑิตวิทยาลัย-วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเมจิแห่งประเทศญี่ปุ่น และหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเมจิและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร



นิสิตดุริยางคศาสตร์สากล มศว รับทุนยามาฮา 2010 : นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับทุนการศึกษา YAMAHA 2010 (ทุนละ 20,000 บาท) ได้แก่ 1.นายปฏิภาณ ศาสตร์อำนวย 2. นางสาวธิดารัตน์ มหาอุดมพรรัตน์ 3. นางสาวพิชญา อู๋งามศิลป์ 4.น.ส.โสภภาพรณ ตูทอง 5.นายปฐวี แก้วไชซ่า

งานวิจัยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มศว ขึ้นแท่น



ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 ผลงานได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ใน Thailand Research Symposium 2010 ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยที่ผ่าน Peer-reviewed ภายในงาน Thailand Research Expo 2010 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2553 โดยผลงานของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ได้รับการตอบรับให้นำเสนอ ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จำนวน 3 ผลงาน (จากจำนวนงานที่ วช. ตอบรับทั้งหมด 23 ผลงาน คือ โดยผลงานของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ได้รับการตอบรับให้นำเสนอ ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จำนวน 3 ผลงาน (จากจำนวนงานที่ วช. ตอบรับทั้งหมด 23 ผลงาน คือ

ผศ.ดร.จรัสวีณ์ สิทธิศิริอรรด ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สินค้าไทยในนิสิต

ผศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธิกุล ชื่อเรื่อง เพศและความสุขภาพในการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์

ผศ.พิมพารรณ์ บุญประเสริฐ ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการสื่อสารเชิงจริยธรรมจากองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ผลงาน (จากจำนวนงานที่ วช. ตอบรับทั้งหมด 13 ผลงาน) คือ

ผศ.ดร.จรัสวีณ์ สิทธิศิริอรรด ชื่อเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว ชับเคลื่อนเครือข่ายรักการอ่าน

ก็เป็นภาพสะท้อนของการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างและมีความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาของสังคมไทย จนส่งผลทำให้การศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของปัญหาวิกฤติที่รุนแรงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จนนำไปสู่แผนการปฏิรูปประเทศไทยมากมายหลายโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและผู้บริหารมีความตระหนักในเรื่องเหล่านี้ จึงได้ขับเคลื่อนภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน อย่างมีทิศทาง และดำเนินการปฏิบัติการที่เป็นจริงในพื้นที่ชุมชนด้วยการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนหลายพื้นที่ ทั้งที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตาก จังหวัดน่าน - อุตรดิตถ์ และพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น

โครงการรักการอ่านถือเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 1 ใน 22 โครงการ โดยโครงการนี้ยังมีอีกหลายโครงการย่อย ทั้งนี้ ล่าสุด ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ได้ลงพื้นที่ และสร้างเครือข่ายโครงการรักการอ่าน 3 จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งโพธิ์ขีดาลัยในพื้นที่ โดยขณะที่จังหวัดตากมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 27 โรงเรียน จังหวัดน่านก็มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 51 โรงเรียน และที่จังหวัดสระแก้วก็มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการ 61 โรงเรียน

ทุกจังหวัดทุกโรงเรียน ได้ผ่านกระบวนการสัมมนาทางวิชาการ มีการกำหนดกิจกรรมนำร่องร่วมกับครูภาษาไทย นักเรียนชมรมภาษาไทย นักเขียนในพื้นที่ โดยสิ้นปีงบประมาณ 2553 จะมีหนังสือรวมงานเขียนของเยาวชน 3 จังหวัดน่านออกมามี 3 เล่ม เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกโรงเรียนในจังหวัดของตน และแลกเปลี่ยนกันทั้ง 3 จังหวัดน่าน

“โครงการนี้ถือเป็นผลจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการผลักดันด้านงบประมาณของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คุณหมอบุญยะสิทธิ์พรหม จากการบริหารจัดการของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ ที่สำคัญของโครงการนี้ อยู่ที่การได้รับความร่วมมือจากพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้งผู้อำนวยการจังหวัด ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน ซึ่งตื่นตัวกันมาก

โครงการรักการอ่านมีความเชื่อมโยงกับการเขียน การอ่านเป็นการบริโภคความรู้ บริโภคความงามของภาษาของวรรณกรรม ซึ่งการมีหนังสือดีๆ ให้เยาวชนได้อ่านจะช่วยให้ได้มาก แต่ขณะเดียวกัน เราก็น่าจะสร้างหรือส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้เขียนหนังสือพร้อมๆ กันไป นี่จึงเป็นที่มาของหนังสือรวมงานเขียนบทกวี เรื่องสั้นสารคดี จากเยาวชน 3 จังหวัดน่าน ซึ่งแม้หนังสือ 3 เล่มจะเป็นจุดหมายของโครงการ แต่จุดหมายก็เป็นจุดของการขับเคลื่อน เป็นวิธีการ เป็นเครื่องมือที่จะขยายผล ขยายเครือข่าย สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน เยาวชน ครูผู้สอน ผู้บริหารในพื้นที่ต่อไปอีกหลายโครงการ

ปีหน้าเราจะจัดค่ายเยาวชนคนรักการอ่านในแต่ละพื้นที่ ไม่ใช่ค่ายวรรณกรรมล้วนๆ แต่จะเป็นค่ายบูรณาการที่จะมีวิทยากรให้ความรู้ทั้งวรรณกรรม วัฒนธรรม สุขภาวะ ภูมิปัญญา ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำ โดยอาศัยคนที่มีจิตอาสา ซึ่งมีมากในพื้นที่เป็นวิทยากร ผมคิดว่างบประมาณปีหน้าโครงการนี้จะเป็เครื่องมือที่นำไปสู่การพัฒนาคนพัฒนาการรักการอ่านการเขียนที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น” รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบายกล่าวทิ้งท้าย



โครงการสัมมนาเพื่อผลิตและเผยแพร่หนังสือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักการอ่าน และการเขียนแก่เด็ก เยาวชน ครูและประชาชน ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับเขต 1



โครงการสัมมนาเพื่อผลิตและเผยแพร่หนังสือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักการอ่าน และการเขียนแก่เด็ก เยาวชน ครูและประชาชน ณ จังหวัดตาก วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาสรรพวิทยา อ.แม่อ้อ จ.ตาก

มศว ระดมสร้าง “กองทุน 60 ปี ศรีสงามหานคร”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดมตั้ง “กองทุน 60 ปี ศรีสง่า” พัฒนาบุคลากรอาจารย์และนิสิต ให้เข้มแข็ง

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย บุคลากร ซึ่งแบ่งเป็นบุคลากรอาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ตลอดถึงนิสิต ซึ่ง มศว กำลังระดมทุนเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน “มศว 60 ปี ศรีสงามหานคร” ในช่วงเดือน เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโทรทัศน์สีกองทัพบก ของ 7 ที่มอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน มอบเงินสนับสนุนให้อีกธนาคารละ 10 ล้านบาท โดยขณะนี้ทาง

มศว ได้กระจายทุนการศึกษาให้กับบุคลากร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกแล้ว “เมื่อกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยเข้มแข็ง ก็จะทำให้มหาวิทยาลัยเข้มแข็งไปด้วย ส่วนการพัฒนาคนนิสิตนั้น เรามีทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนิสิตอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2553 นี้ เราได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว ให้นิสิตปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกอีกจำนวน 100 ทุน ซึ่งได้มาจากทุนเอกชนทุนมหาวิทยาลัย และกองทุน มศว 60 ปี ศรีสงามหานครนี้ สำหรับทุนนิสิตเราแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของนิสิตที่ขาดแคลน ยากจน และทุนการทำงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องการให้



นิสิตทำงานให้ชุมชน ให้มหาวิทยาลัย ภาควิชาที่เขาเรียนอยู่ เด็กเหล่านี้มาช่วยงาน และจะรับรายได้เป็นรายชื่อชื่อโม่ง ๆ ละ 40 บาท” อธิการบดี มศว กล่าว

นิสิต มศว ชิงถ้วยพระราชทาน ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ



การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 ผลปรากฏว่านิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 คน คว่ำรางวัลมาครองได้เป็นผลสำเร็จ ได้แก่ นางสาวกวิศรา เหล่าพิสัย นิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาไทย (กศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์

ผู้ชนะเลิศ นายอัชมาน ธนวรกันต์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกสังคมศึกษา (กศ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวประภัสสรา แซ่จันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพงศธร สลิ้ออน นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชมเชย ซึ่งนางสาวกวิศรา เหล่าพิสัย และนายพงศธร สลิ้ออน เป็นตัวแทนเข้า

ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษารอบคัดเลือกเขตภาคกลาง นายอัชมาน ธนวรกันต์ และนางสาวประภัสสรา แซ่จันทร์ เป็นตัวแทนเข้าประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายอัชมาน ธนวรกันต์ได้รับรางวัลชนะเลิศและจะเป็นตัวแทนเขตกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดสุนทรพจน์ฯ ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนนางสาวประภัสสรา แซ่จันทร์ ผ่านคัดเลือกรอบแรกแล้วจากผู้เข้าร่วมประกวด 21 คน และจะเข้าประกวดในรอบต่อไป

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช จะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



■ กิด - คมวาทกรรม

✍️ วิรุณ ตั้งเจริญ

มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี
ความสะอาดสบายในการทำงานและมีอัตลักษณ์ของตนเอง

หรือ มศว จะก่อเกิด

■ นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว

✍️ ลมแล้ว

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ณ จังหวัดสตูล



ให้เกิดมรรคเกิดผล ได้มาแล้วทำประโยชน์ให้ กับพื้นที่ ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย อย่างแท้จริง

โดยหลักการ ขอเพียงการมีพื้นที่เพื่อ เป็นแหล่งการเรียนรู้หลากหลาย สร้างฐาน การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ หลากหลายของพื้นที่ พื้นที่สำหรับการเรียน การสอน อาคารหลักบูรณาการการใช้งานอาคาร หอพัก เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ก็ประสงค์จะมีพื้นที่ป่าชายเลนสักพื้นที่หนึ่ง เพื่อการค้นคว้าวิจัย การสร้างธนาคารสัตว์น้ำ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ ในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่ มศว ได้รับพระราชทานอนุญาตแล้ว

คณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงภารกิจกา รผลิตบัณฑิตในมิติใหม่ที่สร้างจิตสำนึกใหม่ สร้างอุดมการณ์ สร้างความรู้ความสามารถ รักท้องถิ่น และกลับไปพัฒนาท้องถิ่น คั้นทุก สิ่งทุกอย่างให้กับท้องถิ่น สังคมไทยจึงจะไป รอด ตระหนักถึงการค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ ความรู้ใหม่และคืนความรู้ใหม่ให้ชุมชน เรามี **สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร** เรามี คณะอื่นๆ ที่จะมาดำเนินการวิจัยด้านต่างๆ ร่วมกัน ตระหนักถึงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ มศว ดำเนินการอย่างเข้มแข็งทุกด้าน ตระหนัก ในการทำงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรมที่เราก็เข้มแข็ง ไม่น้อยหน้าใคร

เรามี **สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม** ที่จังหวัดสตูลน่าจะ เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางที่เข้มแข็งในเรื่อง ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี

เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนโฝกสอยใน แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย ล้วน อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศไทย รอง อธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้จะเป็นผู้ ประสานงานในรายละเอียดต่างๆ และเชื่อวา การสัมมนาภาคีต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรมในช่วงก่อนสิ้นปี 2553

“หรือ มศว จะก่อเกิดวิทยาลัยโพธิ- วิชชาลัย ณ จังหวัดสตูล”

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ซึ่งเป็นภารกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกทางด้านท้องถิ่น ชุมชน บัณฑิตคืนถิ่น บริเวณพื้นที่กั้นระหว่าง ประเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย ได้ลงหลักปักฐานที่วัดน่านนคร จังหวัดสระแก้ว ติดกับประเทศกัมพูชา รัฐบาล ขอให้ไปดำเนินการที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดกับประเทศพม่า มีศูนย์ครูและศิษย์เก่า สัมพันธ์อยู่ที่จังหวัดน่าน ติดกับ สปป.ลาว มี ศูนย์ค้นคว้าวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่นาแห้ว จังหวัดเลย ศิลปวัฒนธรรมทุ่งดินดำ จังหวัดสุพรรณบุรี

กล่าวเฉพาะจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ติด ประเทศมาเลเซีย “สตูล” เป็นชื่อคนไม่ชนิดหนึ่ง ชื่อเพี้ยนมาเป็นสตูล ระยะทางจาก กทม. พันกิโลเมตรเศษ เดินทางโดยรถยนต์ หรือถ้า เดินทางโดยเครื่องบินลงที่หาดใหญ่ ตอรถอีก ประมาณ 100 กิโลเมตร สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ผสมผสาน น่าสนใจมาก ระหว่างพื้นที่ ราบ ภูเขา น้ำตก ท้องทะเลฝั่งอันดามัน ป่า ชายเลนยาวเหยียด เกาะ พื้นที่น้ำจืดและน้ำเค็ม พืชและสัตว์น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม ความ หลากหลายทางพื้นที่และระบบนิเวศสูงมาก ที่สำคัญที่สุดคือ **“จังหวัดสตูลรักษาความ บริสุทธิ์ของธรรมชาติ ชนเขา ท้องทะเล ป่าชายเลน อาหารทะเล ไร่ได้อย่างยอดเยี่ยม”**

บริเวณเขตแดนมีตลาดชุมชนไทย- มาเลเซีย เสาร์-อาทิตย์ ขายพืชผักผลไม้ อาหาร ทะเลสิ่งของเครื่องใช้ บางพื้นที่ข้ามเน้นเขา ลูกเดียวก็ถึงมาเลเซีย นั่งเรือจากฝั่งจะบิลัง หรือตำมะลัง 4-5 ชั่วโมงก็ถึงเกาะลังกาวิที อุดมสมบูรณ์ของมาเลเซีย “เกาะตะรุเตา” เกาะแห่งการเนรเทศนักโทษสถานหนักของ ไทยเราในอดีต วันนี้เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ นั่งเรือไป 5-6 ชั่วโมง “ความบริสุทธิ์ของ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน คือ ความยิ่งใหญ่ของจังหวัดสตูล”

โชคดีที่จังหวัดสตูล ทั่วทั้งอำเภอธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่นิยม มีทัวร์ต่างชาติและ คนไทยที่เป็น “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม” หรือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” อยู่บ้าง ไม่มากนัก

พวกเราได้มีโอกาสชื่นชมอุทยาน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เกาะแก่ง ป่าชายเลน ธารน้ำตก การเลี้ยงปลาเกา สถานสาธารณสุข รับประทานอาหารสดจากทะเล ความรู้จาก ธารน้ำตกที่ยอดเยี่ยม เป็นที่ประทับใจซาบซึ้ง โดยถ้วนหน้า ได้ชื่นชมท้องทะเล ถ้ำลอด ชายฝั่ง ป่าชายเลนยาวเหยียดของ ออบต.ปยู ทามกลาง ความซาบซึ้งนั้น เราก็หารู้กันตลอดเวลาวา แล้ว มศว จะทำอะไรที่จังหวัดสตูล

ประชาชนจังหวัดสตูลอาชีพเกษตรกรรม และประมง เป็นมุสลิมประมาณ 80% ชาวพุทธ ประมาณ 20% เขาอยู่รวมกันอย่างสันติสุข พอเพียง และทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส พุดคุย เป็น กัลยาณมิตร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นชาว กทม.ก็ยืนยันเช่นนั้น สุเหร่าของมุสลิมและวัด ของพุทธศาสนา อยู่เคียงคู่กันอย่างสง่างาม นี้กระมัง “The City of Harmony”

สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือ องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสตูล อบท. อบจ. อบต. เทศบาล มีความเข้มแข็งและเสียสละมาก บริหารจัดการอย่างเข้มแข็งทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชน วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา มิใช่เพียงการสร้างถนน หนทางและวัดตูเพียงเท่านั้น

หลังจากรองอธิการบดีฝ่ายเครือข่าย การเรียนรู้ คณะบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยและ คณะเดินทางไปประสานงาน ประชุมสัมมนาหารือ ก่อนหน้านี้ 3 ครั้ง ทางจังหวัดสตูลให้ ความหมายและให้ความสำคัญกับ “วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย มศว” มาก ซึ่งเรื่องนี้มีมหาวิทยาลัย มีหลักการที่คมชัด “มศว ไม่ประสงค์จะทำไร เลื่อนลอยหรือไล่ล่าผู้เรียน วิทยาลัยโพธิ-

วิชชาลัยจะทำงานกับพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ถ้าพื้นที่ไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถทำงานเป็น หนึ่งเดียวได้ มศว จะไม่ทำ” ครั้งนี้ก็ประกาศ ชัดอีกเช่นกัน

การประชุมครั้งนี้ (23 สิงหาคม 2553) ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ประชุมร่วมกับท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ภาคการศึกษา ภาคการบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา เอกชน ตัวแทนจากกรมอนุรักษ์ ฯลฯ ทุกคน ยืนยันเป็นเสียงเดียวกัน ประสงค์จะให้ มศว ไปดำเนินการตามหลักการที่เห็นพ้องต้องกัน หลักสูตรที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ หลักสูตรที่ เกิดจากการสัมมนารวมกันเช่นเดียวกับที่จังหวัด สระแก้วและจังหวัดตาก รวมทั้งหลักสูตร “พยาบาลศาสตร์” บัณฑิตคืนถิ่นที่ คณะ พยาบาลศาสตร์ของเราดำเนินการให้กับหลาย จังหวัดมาอย่างเข้มแข็งหลายปีแล้ว แต่หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ของจังหวัดสตูลในโครงการ ดังกล่าว ก็ต้องมีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้อง กับพื้นที่เช่นกัน

นักการศึกษาจากจังหวัดสตูลในวันนั้น ได้กล่าวถึงความล้มเหลวของการศึกษาแบบ เดิม การตั้งศูนย์การศึกษาและความล้มเหลว ของมหาวิทยาลัยที่เขาไปในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

การกล่าวถึงพื้นที่ตามที่กรมอนุรักษ์ และ ออบต. ฉุกเฉินนำเสนอวันนั้น ก็นับว่ามีตัวเลือก หลายพื้นที่ มศว จะไม่ทำตัวเป็นผู้เห็นแก่ได้ เมื่อได้มาแล้วไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้บริหารจัดการ



ศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว ปั้นแพทย์หลักสูตรจิตอาสา ต้นแบบผลิตนิตินิสิตแพทย์พันธุ์ใหม่

“สำหรับแพทย์ไทย ผมเชื่อว่ามาตรฐานเรื่องความเก่งสูงมาก คือ เด็กไทยเก่งมาก ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วแสดงว่าเรื่องคุณภาพความเก่งไม่มีข้อสงสัย แต่คุณภาพเรื่องหัวใจความเป็นมนุษย์ ความอดทน ความเสียสละ จิตของตนเป็นที่สอง จิตของคนไข้เป็นที่หนึ่ง มันหนักแน่นจริงจังแค่ไหน?”



นี่คือข้อสังเกตที่น่าขบคิดอย่างมากของผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจลิ้มชัย บุญยะสิทธิ์พรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และประธานคณะกรรมการศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตอกรณความพยายามในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการ “แพทย์” “การพยาบาล” “การสาธารณสุข” ของศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว

ศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว หรือโรงพยาบาลชลประทานเดิม ปัจจุบันได้รับการโอนย้ายมาสังกัดกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550 นอกจากจะให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในฐานะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แล้ว ยังมีบทบาทภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาของการผลิตแพทย์ที่ดีมีคุณธรรมสูงส่งคม โดยล่าสุด ความพยายามของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ตั้งเจริญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุฯ ได้มีแนวคิดในการมองหาต้นแบบที่ดีมาปรับประยุกต์ใช้กับการเตรียมการผลิตแพทย์ที่ดีมีคุณธรรมดังกล่าว โดยเฉพาะโมเดลที่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและศูนย์การแพทย์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานมา คือ “มูลนิธิพุทธจือจี้” ประเทศไต้หวัน

ความน่าสนใจของมูลนิธิพุทธจือจี้ คือเป็นจุดกำเนิดองค์กรการกุศลระดับโลกที่มีการส่งเสริมเรื่อง “จิตอาสา” ซึ่งนอกจากภารกิจจิตอาสาในการบรรเทาทุกข์รูปแบบต่าง ๆ แล้วในदान “ระบบการผลิตนิตินิสิตแพทย์” และ “การบริหารจัดการในโรงพยาบาล” ทางมูลนิธิก็มีมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีมุมมองที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวในเรื่องนี้



ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เจลิ้มชัย บุญยะสิทธิ์พรณ สะท้อนผ่านสภุพทนา 1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เร็วๆ นี้ว่า “โรงพยาบาลศิรินธรของจือจี้ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใหญ่ ทันสมัย และดีที่สุดในแห่งหนึ่งของไต้หวัน แต่เรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องรอง เมื่อมองแนวคิดในการผลิตบุคลากรของจือจี้ โดยจุดที่น่าสนใจคือ คณะแพทยศาสตร์ที่นี่ไม่แยกเรื่องวิชาการออกจากเรื่องคุณธรรม แต่ทำให้เดินไปพร้อม ๆ กัน ระบบการผลิตแพทย์จะเน้นคุณธรรมนำความรู้ ผลิตคนดีออกมารับใช้สังคมขณะที่ระบบการผลิตแพทย์แบบยึดตำราหรือคอนเวนท์ชัน จะเน้นสร้างคนเก่ง เน้นเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งแนวทางของจือจี้ก็น่าจะมีคำถามว่าเป็นไปได้อย่างไร? แต่ก็เป็นไปได้หากได้สัมผัสวิถีในการผลิตนิตินิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของจือจี้ ก็จะมีคำตอบที่ชัดชัดหลักสอนแพทย์ให้เป็นผู้มีคุณธรรม ไม่ใช่แค่แพทย์โดยยึดหลักความมีจิตสูงส่ง ความมีจิตอาสาและถึงแม้ว่าระบบของจือจี้กับไทยจะแตกต่างกัน แต่ก็เชื่อว่าเป็นไปได้ที่ไทยจะนำมาปรับใช้เพราะมีความเป็นสังคมพุทธเหมือนกัน เรื่องนี้เป็นเป้าหมาย เป็นก้าวใหม่ที่กำลังจะมีการดำเนินการในไทย และนอกจากในเชิงการผลิตแพทย์โดยเน้นเรื่องคุณธรรมแล้ว อีกสิ่งที่ดีและถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย คือการคาดหวังที่จะทำให้อัตรา “การขาดแคลนแพทย์ในชนบท” ของไทยลดระดับความรุนแรงลง ส่วนตัวมองว่าปัจจุบันแม้สัดส่วนระหว่างแพทย์และประชาชนจะดีขึ้น แต่ความรุนแรงในเรื่องนี้ก็ยังไม่ลดลงเลย นั่นหมายความว่า การกระจายแพทย์ของไทยยังไม่บรรลุเป้าหมาย ผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2527 ปัจจุบันไทยมีแพทย์เพิ่มขึ้นกว่าตอนปี 2527 ถึง 2 เท่า ขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้น 25% ซึ่งสัดส่วนดีขึ้น แต่การขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลนกลับยังรุนแรงเท่าเดิม ทุกวันนี้แพทย์

จะอยู่ในพื้นที่เป้าหมายเหล่านี้เฉลี่ยคนละ 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งลองคิดดู ถ้าทำให้มีจำนวนแพทย์เพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลอำเภอที่ขาดแคลน เพิ่มเป็น 2 เท่า ตามจำนวนที่ผลิตได้งานก็จะมีคุณภาพเพิ่มเป็น 2 เท่าทันที เพราะมีคนไข้เท่าเดิม ทำให้มีเวลาตรวจคนไข้เพิ่มขึ้น ความผิดพลาดลดลง อัตราฟ้องร้องแพทย์ก็จะน้อยลงไปด้วย และความสัมพันธ์กับคนไข้ก็จะดีขึ้นเพราะแพทย์มีเวลาให้กับคนไข้มากขึ้นนั่นเอง ปัจจุบันเงินที่เติมลงไปในระบบ ผมว่าก็ไม่แน่นอน แต่เงินกลับตึงไม่อยู่ได้แค่นอนหนักเป็นเบา ผมเชื่อว่าจุดสำคัญคือการที่แพทย์ไม่มีแรงกดดันใจหรือจิตอาสาที่เข้มแข็งพอ”

นายแพทย์เจลิ้มชัยยังบอกด้วยว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าบัณฑิตแพทย์ทุกคนมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานรับใช้สังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชนบท แต่เอาเขาจริงกลับอยู่ไม่ได้ ทั้งที่มีการเพิ่มเงินให้ในระบบแล้ว ดังนั้น เงินจึงไม่ใช่คำตอบ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีเงินตรงนั้น แพทย์จะลาออกมากหรือไม่ นี่ก็เป็นคำถาม ซึ่งจากจุดเริ่มต้นที่เป็นคำถาม จึงเป็นที่มาของนโยบายในการปลูกฝังนิตินิสิตแพทย์ด้วย “หลักสูตรจิตอาสา” ในโมเดลเฉพาะของศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ มศว โดยเป็นโมเดลที่ประยุกต์มาจากระบบของจือจี้ “เรื่องนี้มีมีการทำสำเร็จในโลกแล้วจริง ๆ ผมเชื่อว่าถ้าเราทำเรื่องนี้ไปสัก 2-3 ปี ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำความดี ทำให้มีคนรวมอุดมการณ์มาก ๆ คนที่ทำดีอยู่ก็จะไม่รู้สึกท้อ ไม่รู้สึกกลัว และในที่สุดสังคมในอุดมคติมันก็จะเกิดขึ้นได้จริง ๆ”

โต๊ะข่าว มศว

วันคล้ายวันสถาปนาคณะพลศึกษา
จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนวันสถาปนาคณะพลศึกษามศวเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2518 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ.2518

คลินิกฟ้าใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หน่วยโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนสถานพยาบาลหรือบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการคลินิกฟ้าใส โดย มศว ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.smartquitclinic.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โทรศัพท์ 0-2716-6961 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับการอบรมทักษะการเลิกบุหรี่อย่างง่าย และคู่มือการปฏิบัติงานในการให้บริการเลิกบุหรี่กับคนไทย เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จากนั้นสถานพยาบาลและบุคลากรในชุมชนจะได้รับ Software เพื่อนำไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการคลินิกฟ้าใสยังมีการเยี่ยมเยียนสมาชิกเพื่อช่วยเหลือคำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว ขอเชิญร่วมสภทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 20 ชั้น

ศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว ขอเชิญร่วมสภทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 20 ชั้น เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ความสูง 20 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 47,900 ตารางเมตรงบประมาณค่าก่อสร้าง 997 ล้านบาท สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละประมาณ 3,000 คน และบุคลากรประมาณ 1,400 คน และรองรับการเรียนการสอนนิตินิสิตแพทย์ระดับคลินิกและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โอนเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุชลประทาน มศว

เลขที่บัญชี 123-0-18982-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-2444

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL ทุกวัน เวลา 12.30 - 13.30 น.

Calendar WEEKLY

- วันพุธที่ 8 กันยายน 2553**
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553**
ศิลปะการแสดง : นิสิตภาควิชาสันทนการขอเชิญชาว มศว ชมละครเวที “เรื่อง กุหลาบมาละเลง” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดนตรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงาน AE WIZARD WORKSHOP ณ ห้องRecital Room ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553**
อบรม:โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา : การตั้งศักยภาพแห่งตัวตน และการจัดการความเครียด เพื่อประสิทธิผลในการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ห้อง 19-501
- วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553**
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้
- วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553**
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้
- วันที่จันทร์ที่ 13 กันยายน 2553**
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้
- วันอังคารที่ 14 กันยายน 2553**
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้



ประชุมสัมมนา กองบริการการศึกษา : รองศาสตราจารย์ วิชาวี อุนพันธ์พิศิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษาและศูนย์ประเมินผลและรับนิตินิสิต และการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นสากล” ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ โรงแรมแคนเทอร์ เบย์ จ.ภูเก็ต



คณะสหเวชศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิตินิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย จัดโครงการกายภาพบำบัดเพื่อผู้พิการทางสายตาขึ้น เพื่อให้ความรู้ทางกายภาพบำบัด เช่น การกระตุ้นพัฒนาการ การสัมผัสร่วมกับการออกกำลังกายและฝึกการทรงตัว สามารถกระตุ้นเด็กพิการทางสายตา ทำให้เกิดการเรียนรูการเคลื่อนไหวและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ



คณะศิลปกรรมศาสตร์ : นายสมชาย พินิจทรัพย์ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเอกทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางปฏิรูปประเทศไทยของสำนักนายกรัฐมนตรีและรวมวาดภาพ เสนอแนะแนวคิดของงานเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553



บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มศว และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย : จัดฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง Human Subject Protection and GCP Course ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกล่าเก๋าก๊าก (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกดุสิต (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswunews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 02-259-7166